

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว



ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ข้อมูลรถบรรทุกขยะ และข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน จังหวัดกระบี่จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบ Google sheet ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙

แบบรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านระบบการรายงาน Google sheet



ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๕๖๓๓



ดำเนินการเมื่อเห็นแจ้งที่กรม
เลขที่ 6603
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ข้อมูลรถบรรทุกขยะ และข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกรอกข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้งรายงานข้อมูลในรูปแบบ Excel ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้



แบบฟอร์มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

คำอธิบายการกรอกข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจไฟฟ้า

การกรอกข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจไฟฟ้า ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยนั้น ให้ใช้ข้อมูลขนาดพื้นที่ป่าสงวนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมป่าไม้ มาใช้ในการกรอกข้อมูล โดยแบ่งขนาดออกตามพื้นที่ ดังนี้

ขนาดเล็ก พื้นที่ตั้งแต่ 1 – 49,999 ไร่

ขนาดกลาง พื้นที่ตั้งแต่ 50,000 – 100,000 ไร่

ขนาดใหญ่ พื้นที่ตั้งแต่ 100,000 ไร่ ขึ้นไป

ซึ่งการแบ่งขนาดพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อใช้การแบ่งขนาดพื้นที่เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าต่อไป

*หมายเหตุ : กรณีพื้นที่ป่าสงวนน้อยกว่า 1 ไร่ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

ตัวอย่าง

1. ทต.ก ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าจากกรมป่าไม้ มีพื้นที่ป่าสงวนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมป่าไม้จำนวน 10,589 ไร่ ดังนั้น ทต.ก จึงจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขนาด “เล็ก”
2. ทต.ข ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าจากกรมป่าไม้ มีพื้นที่ป่าสงวนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมป่าไม้จำนวน 98,561 ไร่ ดังนั้น ทต.ข จึงจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขนาด “กลาง”
3. ทต.ค ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าจากกรมป่าไม้ มีพื้นที่ป่าสงวนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมป่าไม้จำนวน 104,787 ไร่ ดังนั้น ทต.ค จึงจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขนาด “ใหญ่”

